

ABMจ่อเทรดmaiไตรมาสนี้ เสนอขายไอพีโอ75ล้านหุ้น

ABM คาดจะเข้าเทรดใน mai ไตรมาส 1/2561 เสิ้งเสนอขายไอพีโอ 75 ล้านหุ้น เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ เสิ้งเดินสายโรดโชว์ที่ส่งขลากรุงเทพฯ ภายในเดือน ก.พ.นี้

นายปองธรรม แดนวังเดิม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชีย ไปโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM เปิดเผยว่า บริษัท คาดจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในไตรมาส 1/2561 หลังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) แล้ว เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 75 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยปัจจุบัน ABM มีทุนเรียก

ชำระแล้ว 112.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 225 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น และภายหลังเสนอขายหุ้น IPO บริษัทจะมีทุนชำระแล้ว 150 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น

อีกทั้งบริษัทเป็นผู้จัดหาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อส่งให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และทีมผู้บริหารยังเห็นถึงความสำคัญในการขยายและพัฒนาบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวจากความต้องการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนดังกล่าว บริษัทวางแผนจะนำไปใช้ขยายพื้นที่เก็บรวบรวมกะลาปาล์มเพิ่มเติมในประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งมีแผนใช้งบลงทุนเบื้องต้นจำนวน 50 ล้านบาท และลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งที่บริเวณภาคใต้จำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับบริษัท แฟนชีวูด อินดัสตริส จำกัด (มหาชน) หรือ FANCY โดย FANCY ถือหุ้น 51% และ

ABM 49% รวมถึงจะจัดตั้งโรงงานผลิตไม้สับ และโรงงานผลิตชีวมวลอัดแท่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะใช้งบลงทุนอยู่ที่ 20 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

นายปองธรรม กล่าวอีกว่า บริษัทวางแผนการเดินทางเพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัทแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป (โรดโชว์) ภายในเดือน ก.พ. 2561 เพื่อให้นักลงทุนได้ทำความเข้าใจ โดยคาดว่าจะมีการโรดโชว์ที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และกรุงเทพฯ ซึ่งบริษัทคาดว่านักลงทุนจะให้ความสนใจและมีการตอบรับที่ดี เพราะก่อนหน้านี้มีการนำเสนอข้อมูลให้แก่นักวิเคราะห์และมีผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจ

ขณะที่ในปัจจุบันบริษัทมีรายได้จากในประเทศ 75% และต่างประเทศ 25% ในอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งในมาเลเซียมีการส่งออกต่อไปยังเกาหลีและญี่ปุ่น โดยภายใน 2 ปีข้างหน้าคาดว่าจะสัดส่วนต่างประเทศจะเติบโตมากขึ้น เนื่องจากประเทศเกาหลีมีความต้องการใช้ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงจากโรงไฟฟ้าฟอสซิลเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลมากขึ้น และญี่ปุ่นจะเลิกใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งจะมีการขยายเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนมากขึ้น ■